



ที่ พร 0037.3/ว 1995

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร 54000

31 พฤษภาคม 2553

เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระบบ e-Plan ปี พ.ศ.2553

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0037.3/ว 217 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในระบบ e-Plan
ไม่ครบถ้วน พร้อมสถานะการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด

ตามที่ได้ประชุมซักซ้อมและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
ปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ. 2553 ตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนด นั้น

จังหวัดได้ตรวจสอบการดำเนินการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Plan พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ดำเนินการบันทึกข้อมูลไม่เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
ดังนั้น จึงขอเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
ตามปฏิทินการดำเนินงาน หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ ให้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภิรมย์โม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ 0-5453-4119, 0-5453-4504-5 ต่อ 11,12,13 โทรสารต่อ 25

www.phraelocal.go.th , e-mail : pre@thailocaladmin.go.th

บัญชีรายละเอียดการดำเนินการบันทึกข้อมูลของ อปท.

อปท. ที่การดำเนินงานของปี 2550 ยังไม่ครบถ้วน

อ.เมืองแพร่

อบต.ป่าแดง - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน

อ.ลอง

ทต.ห้วยอ้อ - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน

อ.วังชิ้น

อบต.นาพูน - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติแผนถึงผลการดำเนินงาน

อบต.สรอย - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน

อปท. ที่การดำเนินงานของปี 2551 ยังไม่ครบถ้วน

อ.เมืองแพร่

ทต.แม่หล่าย - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน

อบต.ป่าแดง - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติแผนและผลการดำเนินงาน

อ.สอง

ทต.ห้วยหม้าย - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน

อบต.เตาปูน - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน

อบต.สะเอียบ - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน

อ.สูงเม่น

ทต.สูงเม่น - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน

อ.ร้องกวาง

อบต.ร้องกวาง - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงานและแผนสามปี

อ.ลอง

ทต.ห้วยอ้อ - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน

อบต.บ้านปิน - ขาดผลการดำเนินงาน

อ.วังชิ้น

อบต.นาพูน - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่จัดทำแผนสามปีถึงผลการดำเนินงาน

อบต.แม่ป่าก - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน

อบต.สรอย - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน

อปท. ที่การดำเนินงานของปี 2552 ยังไม่ครบถ้วน

อ.เมืองแพร่

ทต.ทุ่งไฉ้ง - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน

ทต.สวนเขื่อน - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน

อบต.ป่าแดง - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติแผนถึงผลการดำเนินงาน

อบต.ท่าข้าม - ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน

อบต.เหมืองหม้อ	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน
อ.เด่นชัย	
ทต.เด่นชัย	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน
อ.สอง	
ทต.ห้วยหม้าย	- ขาดการดำเนินงานขั้นตอนอนุมัติแผนและผลการดำเนินงาน
อบต.ทุ่งน้าว	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน
อบต.สะเอียบ	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน
อ.สูงเม่น	
ทต.สูงเม่น	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติแผนถึงผลการดำเนินงาน
อบต.บ้านกาศ	- ขาดผลการดำเนินงาน
อบต.เวียงทอง	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน
อ.ร้องกวาง	
อบต.ร้องกวาง	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่จัดทำแผนสามปีถึงผลการดำเนินงาน
อบต.แม่ทราย	- ขาดผลการดำเนินงาน
อบต.แม่ยางฮ่อ	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน
อบต.ไผ่โทน	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณถึงผลการดำเนินงาน
อ.ลอง	
อบต.บ้านปิน	- ขาดผลการดำเนินงาน
อ.วังชิ้น	
อบต.นาพูน	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติแผนถึงผลการดำเนินงาน
อบต.ป่าสัก	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณถึงผลการดำเนินงานและแผนสามปี
อบต.แม่เกิง	- ขาดแผนสามปี
อบต.แม่ป่าก	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติแผนถึงผลการดำเนินงาน
อบต.แม่พุง	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติแผนถึงผลการดำเนินงาน
อบต.สรอย	- ขาดผลการดำเนินงาน
อ.หนองม่วงไข่	
อบต.วังหลวง	- ขาดการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนลงนามสัญญาถึงผลการดำเนินงาน

อปท. ที่การดำเนินงานของปี 2553 ยังไม่เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงาน

อ.เมืองแพร่

ทต.ทุ่งโฮ้ง	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ทต.บ้านถิ่น	- ดำเนินการถึงวิสัยทัศน์
ทต.ป่าเมต	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
ทต.วังหงส์	- ดำเนินการถึงวิสัยทัศน์
ทต.สวนเขื่อน	- ดำเนินการถึงวิสัยทัศน์
ทต.แม่คำมี	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี

อบต.การญจนนา	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.ท่าข้าม	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.นาจักร	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.ป่าแดง	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.ร่องฟอง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.ห้วยม้า	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.แม่ยม	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์

อ.เด่นชัย

ทต.เด่นชัย	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.ห้วยไร่	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.เด่นชัย	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.แม่จ๊ะ	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.ไพร่ย่อย	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์

อ.สอง

ทต.สอง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
ทต.ห้วยหม้าย	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.ทุ่งน้ำ	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.บ้านกลาง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.บ้านหนอง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.สะเอียบ	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์
อบต.แดนชุมพล	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.เตาปูน	- ดำเนินการถึงวิสัยทัศน์

อ.สูงเม่น

ทต.สูงเม่น	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.ดอนมูล	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.น้ำข่า	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.บ้านกวาง	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์
อบต.บ้านภาค	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.บ้านปง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.บ้านเหล่า	- ดำเนินการถึงวิสัยทัศน์
อบต.พระหลวง	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์
อบต.ร่องภาค	- ดำเนินการถึงวิสัยทัศน์
อบต.สบสาย	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.สูงเม่น	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.หัวฝาย	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์
อบต.เวียงทอง	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์

ทต.บ้านเวียง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
ทต.ร้องกวาง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.น้ำเลา	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.ร้องกวาง	- ดำเนินการถึงวิสัยทัศน์
อบต.ห้วยโรง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.แม่ทราย	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.แม่ยางตาล	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.แม่ยางฮ่อ	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.ไผ่โพน	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล

อ.ลอง

ทต.บ้านปิน	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ทต.ห้วยอ้อ	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
ทต.แม่ลานนา	- ดำเนินการถึงวิสัยทัศน์
ทต.แม่ปาน	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์
อบต.ทุ่งแล้ง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.บ่อเหล็กทอง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.บ้านปิน	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.ปากกาง	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.หัวทุ่ง	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล

อ.วังชิ้น

ทต.วังชิ้น	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.นาพูน	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.ป่าสัก	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์
อบต.วังชิ้น	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.สรอย	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.แม่ป่าก	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.แม่พุง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.แม่เกิง	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี

อ.หนองม่วงไข่

อบต.ตำหนักธรรม	- ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล
อบต.ทุ่งแค้ว	- ดำเนินการถึงจัดทำแผนสามปี
อบต.น้ำรัด	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์
อบต.แม่คำมี	- ดำเนินการถึงยุทธศาสตร์